

ประกาศ
ที่ กพย. 011/2561
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับจีเอ็มโอ

1) หลักการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปจะใช้คำว่า "บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของ "เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)" ว่ามีบทบาทสำคัญต่อมนุษยชาติ โดยสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านอาหาร รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งของการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ด้านทานศัตรูพืชและโรคต่างๆ รวมทั้งทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

บริษัท ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร บริษัทจึงมุ่งมั่นสรรหา คัดเลือกและพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่สร้างเสริมคุณค่าที่ดีให้กับทุกช่วงชีวิต ตลอดจนคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งที่มาที่จัดการด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพตลอดกระบวนการตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลิตภัณฑ์ปลายทางด้วยมาตรฐานสากล ตลอดจนพิจารณาการใช้วัตถุดิบจากเทคโนโลยีชีวภาพเป็นทางเลือก ทั้งนี้บนพื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการประเมินความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

2) ขอบเขต

นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงส่งต่อให้กับคู่ค้าธุรกิจและพันธมิตรธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับการระบุว่ามีความสำคัญลำดับต้นๆ ของเทคโนโลยีชีวภาพ

3) นิยาม

บริษัท หมายถึง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน จำกัด ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทโดยมีลักษณะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พนักงาน หมายถึง พนักงานและคนงานทุกระดับของบริษัท


คู่ค้าธุรกิจ/พันธมิตรธุรกิจ (BUSINESS PARTNERS) หมายถึง องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่สำคัญที่ตกลงทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ร่วมกันหรือเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการ และเป็นความร่วมมือในลักษณะที่เป็นทางการเพื่อจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์เฉพาะเจาะจง เช่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างที่ได้รับการระบุจากบริษัทว่ามีความสำคัญในลำดับต้นๆ

4) แนวปฏิบัติด้านจีเอ็มโอ

เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ไปยังลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทจึงมีนโยบายชัดเจนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรื่อง GMOs ของประเทศที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจหรือการลงทุนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริษัทยินดียินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อนำไปประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงข้อกำหนดของลูกค้าซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรื่อง GMOs

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศ เรื่องนโยบายเกี่ยวกับจีเอ็มโอ ฉบับที่ ๑๐๖/๒๕๖๐ และใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยให้
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป



นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ประธานกรรมการบริหาร